



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ฯ แล้ว และคณะกรรมการ ฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการสมัครสอบผู้สมัครได้รับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังต่อไปนี้

**ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป**

**ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัด กองช่าง**

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑.	๑๐๑	นายรณชัย ว่างประทุม	วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.	๑๐๒	นายปรีชา นวนแดง	วุฒิปวส. สาขาวิชา ช่างเทคนิคการผลิต

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (ชั้น ๒)

**เกณฑ์การตัดสิน**

ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และเมื่อพิจารณารวมทุกภาคแล้วต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

**ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ**

๑. แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบฯ ไปในวันที่สอบเพื่อแสดงตน
๓. เข้าห้องสอบ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มสอบเวลา ๐๙.๓๐ น. หากผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในครั้งนี้
๔. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข <http://www.samokhae.go.th> สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๙๘๗๑๐๐ ถึง ๓ ต่อ ๒๒๔ โดยผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนดังกล่าวจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) วัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางทองม้วน พันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข